



รายงานการวิจัย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่
สถานประกอบการต้องการของ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อเรื่องวิจัย : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ
ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ชื่อผู้วิจัย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการ
ต้องการของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ คือแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการต้องการของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเพื่อรองรับสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
สถานประกอบการต้องการ และ คุณลักษณะที่สถานประกอบการต้องการผู้สำเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หรือความคิดเห็นอื่น ๆ ของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างคือจำนวนสถานประกอบการจำนวน
35 แห่ง โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะห์โดยภาพรวมพบว่า อยู่
ในระดับ มาก เท่ากับ 4.28 เบี่ยงเบนมาตรฐาน .397 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

1. สถานประกอบการมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้งานใน
หน้าที่ รongลงมา ได้แก่ สามารถใช้วิชาความรู้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี และ ความสามารถในการ
เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และความรู้ ในสาขาวิชาชีพเป็นอย่างดี ตามลำดับ

2. สถานประกอบการมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การพัฒนางานอยู่เสมอ รongลงมา ได้แก่ ทำงานเสร็จตาม
เวลาที่กำหนดและ ความถูกต้องของผลงานที่ทำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวิชาชีพ วิชาการไปสู่การปฏิบัติ ตามลำดับ

3. สถานประกอบการมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาด้านบุคลิกภาพในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และ การทำงานเป็นทีม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย รองลงมา ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และ ความมีน้ำใจและอุทิศเวลาเพื่องาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และทัศนคติเชิงบวก ตามลำดับ

4. สถานประกอบการมีความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การตรงต่อเวลา อยู่ในระดับ มากที่สุด และ ความขยันและรับผิดชอบในการทำงาน อยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ